



หมายเหตุสีบานเย็น

เชือดไก่ให้ลิงดู

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.มีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ย สำหรับรถยนต์ที่ติดกล้องวงจรปิดหรือกล้องซีซีทีวี ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีบริษัทประกันภัยบางแห่งไม่ยอมลดเบี้ยส่วนลดให้กับลูกค้า โดยให้เหตุผลว่าประกาศของ คปภ.ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด

บางบริษัทประกันภัยอ้างว่าคุณสมบัติต้องมีคุณภาพสูง สามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้ บางแห่งอ้างในเรื่องของเอกสารต่าง ๆ นานา

สรุปแล้วบริษัทประกันภัยรถยนต์ยังไม่อยากที่จะลดเบี้ยส่วนลดนี้ให้ซึ่งจะได้ประมาณ 5-10% เนื่องจากทำให้รายได้ของบริษัทหายไปด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่อะไรเรื่องตื้นๆ

งานนี้ทำเอา คปภ. ต้องออกแนวทางปฏิบัติให้กับบริษัทประกันภัยอีกรอบ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษโดนปรับไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย การติดกล้องวงจรปิดในรถยนต์ควรที่จะ

บังคับเป็นกฎหมายด้วยซ้ำเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้เป็นหลักฐานทางภาพถ่ายมายืนยันกัน

อีกอย่างการจราจรในเมืองติดขัดมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ และตัวแทนบริษัทประกันมาดำเนินการเคลียร์ ต้องใช้เวลา ทำให้การจราจรยิ่งติดหนักอีก

ขณะเดียวกันการติดกล้องวงจรปิดในรถและให้ส่วนลดกับลูกค้ามันถือเป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้าด้วย แต่ก็เกรงว่าการคิดเบี้ยของบริษัทประกันจะเพิ่มขึ้นเพื่อไปให้ส่วนลดกับลูกค้า

และในที่สุดแล้วลูกค้าก็ไม่ได้ส่วนลดอะไรจากการติดกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็ไม่มีมาตรฐานอะไรมาคำนวณ หรือคิดให้กับผู้ซื้อประกัน

คปภ.ต้องดำเนินการในการวางกฎเกณฑ์ หากบริษัทประกันปฏิเสธที่จะให้ส่วนลดกับผู้ซื้อกรมธรรม์ ต้องจัดการลงโทษทันทีเพื่อให้เป็นตัวอย่าง

ขณะเดียวกันผู้ซื้อรถยนต์เองก็จะหันมาติดกล้องวงจรปิดมากขึ้นเพื่อความสบายใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูก ไม่ต้องมานั่งทะเลาะโต้แย้งกัน การจราจรจะคลี่คลายเร็วขึ้น

ดังนั้น ใครที่ซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ตอนนี้หากบริษัทประกันไม่ลดให้ สามารถร้องเรียนที่สายด่วน 1186 ได้ เพราะ คปภ.เค้าพร้อมจะเชือดไก่ให้ลิงดู.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2560
ปีที่: 38 ฉบับที่: 13119
Col.Inch: 20.72 Ad Value: 18,648
ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: สุปีทศวรรษ

หน้า: 4(ซ้าย)
PRValue (x3): 55,944

Clip: Black/White

บุคคล แนวหน้า



สุปีทศวรรษ : ดร.สมชัย สัจจงพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ปช.กก.บห.กองทุน
ประกันชีวิต-ประกันวินาศภัย เปิดงานฉลองครบรอบ 9 ปี กองทุนประกันชีวิต
และกองทุนวินาศภัย โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมยินดี ที่อาคารชินวัตร 3

แฟ้มข่าว



● "คปภ." ออกเกณฑ์ใหม่ คุ่มเมาสุรา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า เมื่อมาตรการเดิมๆ ที่เคยใช้รุนแรงลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดอย่างเดียวไม่สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ จำเป็นต้องมีมาตรการด้านประกันภัยเพิ่มเติม ดังนั้น ในฐานะนายทะเบียน อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 วรรคสอง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ออกคำสั่งแก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยปรับแก้ไขข้อกำหนดการขับขี่โดยบุคคลในขณะขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แทน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้ถือว่า "เมาสุรา" ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป หากผู้ขับขี่รถเอาระประกันภัยภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่ผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาระประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครอง